

## พอก็มีชาวต่างชาติ มาตามเรื่องราวเก๋ยที่ว่า มีเพศสัมพันธ์ระหว่างลิงกับปลา แล้วมีลูกเป็นมัจฉาบุไซ่ไทย ก็เลยให้นักศึกษาไปค้นอินเทอร์เน็ตเรื่องเพศสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ให้ข้อมูลแปลกๆ มาเล่าสู่กันฟัง



และให้ความปลอดภัยกับสัตว์ในหลายประเทศ และติดต่อกับกลุ่มพิทักษ์สิทธิต่างๆ เพื่อที่จะชักชวนให้มาช่วยกันแก้ไขถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้เว็บไซต์นี้เผยแพร่การชักชวนนี้เช่นกัน

ได้มีกลุ่มผู้ที่สนับสนุนต่างๆ ไม่ว่าจะกลุ่มผู้รักสัตว์ในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ สถานีวิทยุบ้านของสัตว์ในแคลิฟอร์เนีย และอีกหลายๆ หน่วยงานที่สนับสนุนการรณรงค์นี้ กลุ่มผู้รณรงค์คัดค้านการทารุณสัตว์ได้กล่าวว่า พวกซูโอไฟล์ก็มีลักษณะเป็นพวกที่ทำกรล่าเหยื่อที่พวกเขาสามารถใช้อำนาจในการควบคุมได้โดยที่เหยื่อเหล่านั้นไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือว่าบอกว่า “อย่าทำ” ได้เลย ในกรณีของสัตว์นั้นพวกมันไม่สามารถเรียกดาวจรหรือบอกใครต่อใครได้ว่าพวกมันถูกกระทำทารุณกรรม พวกมันจำต้องอดทนยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยที่ไม่มีใครล่วงรู้ได้เลยนอกจากพวกซูโอไฟล์ที่อ้างว่าเป็นผู้รักสัตว์แต่ที่จริงเป็นพวกที่ทำร้ายสัตว์

ในเว็บไซต์นี้ยังมีบทความต่างๆ อีกมากมาย เช่น ความคิดของพวกซูโอไฟล์ จะป้องกันสัตว์อย่างไรไม่ให้เป็นเหยื่อของซูโอไฟล์ ความรุนแรงของพวกซูโอไฟล์ และพวกคืดต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยพวกซูโอไฟล์ในการทารุณกรรมทางเพศสัตว์

นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจที่แสดงการแพร่หลายและเจริญเติบโตของพวกซูโอไฟล์ว่า จากการค้นหาในเวบค้นหา (Search Engine) โดยใช้คำว่า “Zoophile” หรือ “Bestiality” มีผลการค้นหาออกมาอย่างน้อย 137,310 แฟ้มเอกสาร ซึ่งรวมทั้งแฟ้มการคำภาพลามกอนาจาร และอีก 857 เว็บไซต์ซึ่งมีเรื่องของการมีเซ็กส์กับสัตว์ (Animal sex) ภายใต้เว็บไซต์นั้น

ส่วนชื่ออาณาเขตในอินเทอร์เน็ต (Internet Domain Name) ที่จดทะเบียนโดยพวกซูโอไฟล์ก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

เฉพาะในอ่าวซานฟรานซิสโกนั้นมีการโฆษณาในเวบส่วนตัวอยู่เป็น

# Zoophile

## เพศสัมพันธ์

### กับ สัตว์

ผู้ที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์เรียกว่า “ซูโอไฟล์ (Zoophile)” และตามธรรมเนียมที่เรารู้จักต้องมี 2 ด้าน คือ มีหัวกับก้อย ฉะนั้นเมื่อมีคนชอบมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ก็ต้องมีคนคัดค้านต่อต้าน

ก่อนอื่นขอกล่าวถึงกลุ่มผู้ที่ต่อต้านพวกซูโอไฟล์บนอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับ มีเว็บไซต์อยู่ เช่น members.aol.com/pro4animal โดยเว็บไซต์นั้นประกาศจุดประสงค์ว่าเป็นการให้ความรู้แก่สาธารณชนในเรื่องการรับรู้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของการกระทำทารุณกรรมทางเพศกับสัตว์ของพวกซูโอไฟล์

ผู้ต่อต้านซูโอไฟล์ได้พยายามติดต่อกับกลุ่มที่ดูแล

ร้อยละ แห่ง สำหรับผู้ที่ต้องการมาพบปะกัน แลกเปลี่ยนสัตว์กัน จากการสังเกตครั้งล่าสุดของผู้คัดค้านต่อต้านซูโอไฟล์นั้นระบุว่ามีการโฆษณาเช่นเดียวกันนี้เกือบ 2,000 ชิ้นในหลายๆ รัฐและหลายๆ ประเทศ

ถ้าท่านเห็นสัญลักษณ์ของพวกซูโอไฟล์ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือที่ใดๆ ก็ตาม ท่านจะทราบได้เลยว่านั่นเป็นสถานที่ของพวกซูโอไฟล์ที่ใช้เป็นที่ติดต่อกันระหว่างพวกเขาและสมาชิกใหม่

นี่ลองมาดูเวบไซต์ของพวกซูโอไฟล์ก็จะพบว่าให้ข้อมูลสำหรับทั้งสองเพศเลย ไม่ว่าจะชายหรือหญิง (ตัวผู้หรือตัวเมียในกรณีของสัตว์)

